

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: KỈ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG VÀ 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Sáng ngày 19/12/2022, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức tiết sinh hoạt chuyên đề đầu tuần: Kỉ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không và 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi chuyên đề có Thiếu tá – Tiến sĩ Trần Hữu Huy – Viện lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THCS Phúc Lợi.



*Ban giám hiệu, đại biểu và tập thể CBGV,NV, HS nhà trường
tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề*



Tiết mục văn nghệ chào mừng của lớp 7A1



Tiết mục văn nghệ chào mừng của lớp 8A1

Trong không khí tung bừng của cả nước hướng tới kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi đã cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang ấy.



Thiếu tá – Tiến sĩ Trần Hữu Huy – Viện lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng nói về truyền thống lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam

Cách đây 78 năm (22/12/1944 – 22/12/2022), tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một Quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của dân tộc, quân đội ta đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nên nhiều chiến công, ngày càng phát triển lớn mạnh, cùng toàn

dân tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ khi thành lập đến nay, quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho; không ngừng xây dựng quân đội vững mạnh, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu để xứng đáng với tên gọi "Quân Đội nhân dân Việt Nam" anh hùng.



Cũng trong buổi sinh hoạt chuyên đề, các em học sinh đã được nghe Thiếu tá – Tiến sĩ Trần Hữu Huy kể về chiến thắng lịch sử Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không. Cách đây 50 năm, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân Thủ đô đã anh dũng chiến đấu, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc Việt Nam, lập nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” hào hùng, vang dội, buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là bản hùng ca được viết bằng ý chí và sức mạnh của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là thắng lợi minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình của Đảng và dự báo thiên tài của Bác Hồ: “Đế quốc Mỹ chỉ

thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. Qua lời kể chân thực của thiếu tá, các em học sinh một lần nữa được ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của lớp lớp cha anh đi trước. Đặc biệt, sau khi nghe tiến sĩ Trần Hữu Huy kể chuyện, các em học sinh đã có cơ hội thể hiện kiến thức lịch sử của mình qua những câu hỏi giao lưu.



Thiếu tá – Tiến sĩ Trần Hữu Huy tặng quà cho các bạn học sinh tham gia giao lưu trả lời câu hỏi



Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa, chúc mừng và cảm ơn Thiếu tá – Tiến sĩ Trần Hữu Huy

Buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học sinh. Thông qua đó, nhà trường muốn các em thêm hiểu và trân trọng những cống hiến, hi sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước; biết phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người công dân có ích.